

Kế hoạch của chúng tôi cho Queensland

Cuộc bầu cử bang Queensland sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024.

Một chút nhiều hơn cho những người dân ở Queensland, một chút ít hơn cho các tập đoàn lớn. Mỗi ngày cuộc sống dường như trở nên khó khăn hơn, trong khi Đảng Lao Động và LNP (Đảng Tự Do Quốc Gia) đặt lợi nhuận của các tập đoàn lên trên hết thầy những người dân ở Queensland.

Đảng Xanh (Greens) đang chạy đua và chiến đấu để giành lấy hơn 10 vị trí trong cuộc bầu cử được diễn ra sắp tới để phá vỡ hệ thống và những bất công mà hai đảng Lao Động và Tự Do Quốc Gia đã đem lại cho người dân Queensland.

Thay đổi chỉ thực sự bắt đầu với việc bầu chọn một ai đó sẽ đứng lên chiến đấu cho bản thân bạn.

1. Giải quyết khủng hoảng nhà ở

Bình ổn tiền thuê nhà trong 2 năm tới, giới hạn mức tăng tiền thuê nhà và cho người thuê nhà quyền được gia hạn hợp đồng thuê. Xây dựng 100.000 căn nhà công đồng với thiết kế tốt để phục vụ cho thuê hoặc mua với giá dưới mức thị trường. Điều này sẽ giúp người dân có một mái ấm dễ dàng hơn.

2. Giải quyết biến đổi khí hậu

Kể từ khi lên nắm quyền, Đảng Lao động Queensland đã phê duyệt tổng cộng 38 mỏ than mới. Thêm vào đó, cả hai Đảng Lao động và Đảng Tự Do Quốc Gia đều muốn mở rộng thêm 37 mỏ nữa. Đảng Xanh (Greens), chúng tôi sẽ ngăn chặn sự mở rộng của các mỏ than và giảm lượng khí đốt đã và đang được thải ra môi trường xung quanh. Kế hoạch đầu tư vào năng lượng tái tạo công cộng 100% vào năm 2030, thành lập các ngành công nghiệp mới trong sản xuất thân thiện với môi trường.

3. Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả

Tạo 200 phòng khám GP miễn phí để mọi người có thể gặp bác sĩ miễn phí. Xóa danh sách chờ phẫu thuật theo yêu cầu và cải thiện các khoa cấp cứu bằng cách đầu tư đúng mức vào các bệnh viện công.

4. Hàng hóa giá rẻ hơn

Đặt giá niêm yết cho 30 mặt hàng thiết yếu cơ bản. Phá vỡ thế độc quyền của Coles và Woolies và chấm dứt tình trạng doanh nghiệp tăng giá không kiểm soát.

5. Giáo dục miễn phí và được tài trợ đầy đủ

Giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình bằng cách đầu tư vào những dịch vụ chăm sóc trẻ em, trường mẫu giáo, trường công và TAFE hoàn toàn miễn phí và tài trợ đầy đủ, bao gồm cả chi phí cho các chuyến đi thực tế và những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất.

6. Kiểm soát lại bằng quyền sở hữu công cộng

Đảng Lao động và Đảng Tự Do Quốc Gia đã tư nhân hóa các dịch vụ thiết yếu và cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng, sân bay, đường sắt và năng lượng. Đã đến lúc nên lấy lại những gì nên thuộc quyền sở hữu người dân.

7. Bắt các tập đoàn lớn phải trả phần thuế công bằng của họ

Cung cấp một cuộc sống tốt hơn cho tất cả người dân Queensland bằng cách đánh thuế hợp lý các công ty than và khí đốt, các nhà phát triển lớn và các ngân hàng lớn.



This material has been generously translated from our website content by supporters and volunteers and while every effort has been made to stay true to the intent of the messaging there may be room for improvement. If you wish to give feedback regarding the content please email us at translations@qld.greens.org.au